

EA ลั่นโรงงานแบตเตอรี่ไม่กระทบ

● ย้ำไม่เกี่ยวข้องกับนิคมฯ ย้ายลงทุนที่อื่นแทนได้

EA ลั่นแผนลงทุนโรงงานแบตเตอรี่ไม่กระทบ ย้ำไม่เกี่ยวข้องกับทางนิคมอุตสาหกรรม พร้อมย้ายลงทุนที่อื่นแทนได้ ฟาก “ศรีสุวรรณ” นำชาวบ้านร้องศาลปกครองระงับเดินหน้านิคมอุตสาหกรรม EEC

นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏข่าวมีการร้องเรียนต่อหน่วยงานราชการเกี่ยวกับการจัดทำโครงการนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวนกว่า 2,000 ไร่ ซึ่งดำเนินการอย่างไม่ถูกต้องและนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นโครงการของบริษัท

ทั้งนี้ ทางบริษัทขอชี้แจงว่า 1. โครงการนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าวไม่ใช่โครงการของบริษัท และบริษัทไม่ได้เข้าลงทุนแต่อย่างใด 2. บริษัทอยู่ระหว่างการเริ่มลงทุนในโครงการแบตเตอรี่ลิเทียมเฟสที่ 1 และไม่ได้รับผลกระทบจากการร้องเรียนที่เกิดขึ้น ซึ่งบริษัทเห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวมีความน่าสนใจ แต่อย่างไรก็ตามมีข้อจำกัดจนไม่สามารถพัฒนาขึ้นรองรับการเติบโตในระยะยาวภายในเวลาที่เหมาะสม โดยบริษัทอาจพิจารณาย้ายที่ตั้งของโครงการแบตเตอรี่และธุรกิจที่เกี่ยวข้องไปยังพื้นที่อื่นต่อไป

ขณะที่ ในวานนี้ (4 ต.ค.) นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมคามต่อต้านสภาวะโลกร้อน และชาวบ้านบางปะกง



อมร ทรัพย์ทวีกุล

จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 14 ราย ได้ยื่นฟ้องคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก (บอร์ดอีอีซี), ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และนายกอบต.เขาหิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ต่อศาลปกครองกลางกรณีปล่อยให้ผู้ประกอบการเอกชนเข้าซื้อที่ดินราว 3 พันไร่เพื่อก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมโดยมีการไปโฆษณา

ผ่านสื่อว่าพื้นที่ดังกล่าวจะมีการสร้างนิคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

โดยเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกของรัฐบาล ซึ่งตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมเศรษฐกิจภาคตะวันออก 2561 กำหนดไว้ชัดเจนว่าการจะดำเนินการใด ๆ จะต้องมีการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เสียก่อน

อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าการเข้ามาซื้อที่ดินดังกล่าวไม่ได้มีการทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ โดยผู้ประกอบการไปขออนุญาตองค์การบริหารส่วนตำบล เขาหิน ในการปรับสภาพพื้นที่ และดำเนินการถมดินกันอย่างมากมายในขณะนี้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชาวบ้าน

ทั้งนี้ ตามกฎหมายการถมดินได้กำหนดมาตรการรองรับผลกระทบไว้ เช่น ต้องมีการจัดทำแผนผัง ร่องน้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบกับชุมชนรอบข้าง แต่ผู้ประกอบการไม่ได้ดำเนินการใด ๆ และการจะถมดินต้องทำหลังจากทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีการเสนอขออนุญาตต่อสำนักงานนโยบายและแผน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการอีอีซีก่อนการกระทำของผู้ประกอบการจึงเข้าข่ายผิดกฎหมาย ■